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วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน ๒๕66 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
**************************************** 

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพุธที่ 30 สงิหาคม 2566 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
  

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
5.3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
5.4   ญัตติขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถไฟในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                

ถนนสาย พร.ถ. 1-0002 (กม.588+420) พร.ถ.1-0020 (กม.573+100)
พร.ถ.1-0032 (กม.553+512) และพร.ถ.1-0031 (กม.559+221)          
ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1                   
ช่วงเด่นชัย-งาว 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
* * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น          

เขต 4 

เขต 4  
13 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
14 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
15 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
16 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
17 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

18 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
19 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
20 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย  เขต 1  
21 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

22 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

23 นางธนินจิตรา ศุภศิร ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง       เขต 2       

เขต 2 
ลา 

 
 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นาเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นาวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นางสาวปาริชาติ 

 
หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

7 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
11 นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
12 นายธนวัฒน ์ สนธ ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

13 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
บ้านไผ่ย้อย 
 16 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 17 นายทัชชัย รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

18 นายธวัชชัย จีกัน หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
19 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบำรุง 
20 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
23 นางสาวรัตนา ธงสิบสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
24 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
25 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

26 นางกาญธิยา รัตนบุผา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
27 นางสาวสุดารัตน์ ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
28 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
29 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
30 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
31 นางสาวจิราวรรณ เครือวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
33 นางจุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34 นางสาวพิชญา ขันคำนันต๊ะ ผู้ช่วยงานสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
35 นายพิทักษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ ผู้จัดการงานสะพานก่อสร้างทางรถไฟ 

กิจการค้าร่วมไอทีดี-เนวรัตน์ 
36 นายเดชา จันทรโชตะ พนักงานเทคนิค 8 การรถไฟฯ 
37 นายปฏิภาณ  บุเมืองปัก บริษัทที่ปรึกษา AEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



๔ 
 

เริ่มการประชมุ เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร ่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรยั... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม    เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก                

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566           
เพ่ือพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง 
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วย          
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิ จสำคัญ
ดังกล่าว ขอให้ ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ              
การอภิปราย การซักถาม หรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง             
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์              
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี  
พ.ศ.2566 ณ บัดนี้ 

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมระเบีบบวาระที่ 1 ทางฝ่ายบริหาร
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.4 ญัตติขออนุญาตก่อสร้างสะพาน                 
รถไฟ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสาย พร.ถ. 1-0002     
(กม.588+420) พร.ถ.1-0020 (กม.573+100) พร.ถ. 1-0032                   
(กม.553+512) และพร.ถ.1 -0031 (กม.559+221) ในโครงการ
ก่อสร้าง   .           

 
 
 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เปลี่ยนจากเดิมมาเป็น ข้อ 5.1 และสำหรับญัตติ อ่ืนๆ จะขยับลงไป            
ประธานที่ประชุม ตามลำดับ และระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ขอเปลี่ยนเอกสารชุดใหม่ตามที่          
. ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ยกเลิกเอกสารชุดเดิมครับ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการเปลี่ยนลำดับข้อ ในระเบียบ            
วาระที่ 5 จากเดิมข้อ 5.4 มาเป็นข้อ 5.1 แล้วเรียงหัวข้อญัตติอ่ืนๆ ลงไป
ตามลำดับ รวมถึงการยกเลิกเอกสารในระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.3 เดิม              
มาใช้เอกสารชุดใหม่ที่แจกให้ท่านสมาชิกฯ แล้ว        

 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒2  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบการเปลี่ยนลำดับข้อ ในระเบียบวาระที่ 5 จากเดิมข้อ 5.4 มาเป็น 
ประธานที่ประชุม ข้อ 5.1 และเห็นชอบการยกเลิกเอกสารในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เดิม                
. มาใช้เอกสารชุดใหม ่    

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  1. วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  - นายธีรยุทธ์  เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
ประธานที่ประชุม อำเภอร้องกวาง เขต 2 

 2. มีหนังสือมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -              
1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 
อำเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัดขอนแก่น  ท่ านสมาชิกสภาฯ ท่ าน ใด                 
ที่ ประสงค์จะร่วมโครงการอบรมสั มมนาฯ ดั งกล่ าว  กรุณ าแจ้ งชื่ อ               
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในวันนี้ เพ่ือจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันพุธที่ 30
ประธานที่ประชุม สิงหาคม 2566 
   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม
 ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมอืครับ  
     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประชุม     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันพุธที ่30 สิงหาคม 2566  

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒2  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 
ประธานทีป่ระชุม. ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันพุธที ่30 สิงหาคม 2566 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5 .1  ญั ตติขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถไฟในพ้ืนที่ ของ                
ประธานที่ประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสาย พร.ถ. 1-0002 (กม.588+420)             
  พร.ถ.1-0020 (กม.573+100)พร.ถ.1-0032 (กม.553+512) และ            
  พร.ถ.1-0031 (กม.559+221) ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-            
  เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 



๗ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถไฟในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสาย พร.ถ. 1-0002 (กม.588+420)             
พร.ถ.1-0020 (กม.573+100)พร.ถ.1-0032 (กม.553+512) และ            
พร.ถ.1-0031 (กม.559+221) ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-            
เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
  จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เห็นชอบในการ
อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่
ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมครับ 
  สำหรับสายที่ 2 สายแรก ถนนสายทุ่งน้าวไปป่าแดงใต้ สาย 20 
คือ ถนนตำหนักธรรมไปหนองน้ำรัด สาย 31 คือถนนนาแหลม -บ้านถิ่น 
สาย 32 คือถนนนาจักร-บ้านกาศใต้ ทั้งหมดนี้สะพานรถไฟจะข้ามถนน 
ถนนยังอยู่ที่เดิม เพียงแต่ว่าจะมีการสร้างสะพานข้ามถนน ซึ่งอาจจะได้รับ
ผลกระทบอ่ืนๆ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสะพานรถไฟ
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญทางฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับ โครงการก่อสร้างทางรถไฟฯ                
ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดครับ 
   

นายเดชา  จันทรโชตะ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
พนักงานเทคนิค 8 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ตัวแทนหน่วยงานการรถไฟ ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  กระผมนายเดชา  จันทรโชตะ พนักงานเทคนิค ๘ การรถไฟฯ      
ขอชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างทางรถไฟข้ามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างจะเป็น
การก่อสร้างทางรถไฟข้ามถนนโดยมีถนนอยู่ด้านล่าง รูปแบบการก่อสร้าง  
ทั้ง 4 จุด จะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันครับ
  

นายพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้จดัการงานสะพานรถไฟ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
รถไฟ ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  กระผมนายพิทักษ์  ฟุ้งทวีวงษ์ ผู้จัดการงานสะพานรถไฟ ในนาม
กิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการ ตัวแทนการรถไฟ
แห่งประเทศไทย จะมานำเสนอรูปแบบการก่อสร้างสะพานทางรถไฟ            
.                    
 

 



๘ 
 

นายพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟที่พาดผ่าน 
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะมีการก่อสร้าง
สะพานรถไฟทั้งหมด 4 จุด ได้แก่  1. ถนน พร.ถ 1-0032, 2. ถนน พร.ถ 
1-0031, 3. ถนน พร.ถ 1-0020, 4. ถนน พร.ถ 1-0002 รูปแบบของ
จุดที่ 1 ที่ผ่านถนน พร.ถ 1-0032 จะเป็นทางรถไฟข้ามถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ รูปแบบจะมีโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินเป็นฐานรากหลัก
โครงสร้ า ง ด้ านบ น  โครงสร้ า งด้ านบนจะเป็ น ลั กษณ ะ  U-GIRDER                 
ที่รถสามารถลอดผ่านได้ สูงไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร รูปแบบ U-GIRDER    
จะเป็นรถไฟอยู่ด้านบน ด้านล่างเป็นถนนรถวิ่งลอดได ้ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม  
 

นายก อบจ.แพร่  ขออนุญาตเรียนสอบถาม ตามรูปสีขาวๆ คือ ถนนใช่หรือไม่              
และที่ เห็นเป็นสี่ เหลี่ยมที่ติดตรงถนน คือ ตอม่อใช่หรือไม่ ที่สอบถาม                       
เพราะเกรงว่าตอม่อจะติดถนนเกินไปอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ 

 

นายพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์  เรียนท่านายกฯ สีขาวๆ นั่นคือถนน และที่ เห็นเป็นสี่ เหลี่ยม            
คือตอม่อที่อยู่ใต้ดิน ที่โผล่ขึ้นมาจะเป็นเสาที่อยู่ด้านนอกครับ 

 

นายก อบจ.แพร่  ขอบคุณครับ 
            

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์ชี้แจงต่อครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

 
นายพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์   ต่อไปจุดที่ 2 ที่ผ่านถนน พร.ถ 1-0031 รูปแบบการก่อสร้าง           

จะเป็นลักษณะเดียวกันกับจุดที่ 1 จะเป็นทางรถไฟข้ามถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดที่ 3 ที่ผ่านถนน พร.ถ 1-0020 รูปแบบการ
ก่อสร้างก็ลักษณะเดียวกัน รูปแบบ U-GIRDER ที่รถสามารถลอดผ่านได้                
สูงไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร และจุดสุดท้ายจุดที่  4 ที่ผ่านถนน พร.ถ              
1-0002 บริเวณบ้านร่องเย็น รูปแบบก็จะเป็นทางรถไฟข้ามถนนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ช่องลอดใต้สะพานสามารถลอดผ่านได้                
สูงไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ส่วนรูปแบบระหว่างการก่อสร้าง จะมีการเบี่ยง
ถนน พ้ืนผิวจราจรเป็นลาดยาง มีการติดป้ายเตือนต่างๆ พร้อมไฟส่องสว่าง              
ตามรูปแบบที่นำเสนอครับ สำหรับการนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างทาง
รถไฟที่จะมีผลกระทบกับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
 



๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์ครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่  ท่านใดจะอภิปราย           
ประธานที่ประชุม หรอืซักถามเพ่ิมเติม ขอเรยีนเชิญครับ                
  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถไฟ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสาย พร.ถ. 1-0002                     
(กม.588+420) พร.ถ.1 -0020 (กม.573+100) พร.ถ.1 -0032                
(กม.553+512) และพร.ถ.1 -0031 (กม.559+221) ในโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุญาต
ประธานสภา อบจ.แพร่ ก่อสร้างสะพานรถไฟในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสาย               
ประธานที่ประชุม พร.ถ. 1-0002 (กม.588+420) พร.ถ.1 -0020 (กม.573+100)                  
 พร.ถ.1-0032 (กม.553+512) และพร.ถ.1-0031 (กม.559+221)          
 ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1                   
 ช่วงเด่นชัย-งาว 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 

 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศว์รรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

      ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 - 5.4 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                      
ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
เป็นผู้นำเสนอ ครบั 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,716,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสน-             
หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตามบัญชีแนบท้าย 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)             
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมั ติ กันเงินต่อ           
สภาทอ้งถิ่นได้อีกไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งป ี

   กรณี เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการกัน เงินตามวรรคหนึ่ งแล้ ว                                 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมไิด้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ           
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
4,716,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)                   .  

    จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -                  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย               
ประธานทีป่ระชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
    ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
ปลัด อบจ.แพร ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน               

ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 18 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,522,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดโครงการตามบัญชีแนบท้าย 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                
 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)             
. พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม               
. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มี             
. รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
. แต่มีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จำนวน 18 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,522,000.- บาท (หนึ่งล้าน- 
ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
    ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
     ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
ปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ .ศ .2566  เพ่ื อน ำมาโอน เพ่ิ มและโอนตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่                           
จำนวน 2 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,415,500.- บาท สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม
และขอโอนตั้งรายการใหม ่ดังนี้  
 โอนลด 

 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด จำนวน                 
14 รายการ เป็นเงิน 8,224,800.- บาท 
  2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด 
จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,071,000.- บาท 
  3. กองสาธารณสุข ขอโอนลด จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 
1,185,000.- บาท 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอโอนลด จำนวน                 
22 รายการ เป็นเงิน 11,730,255.- บาท 

 

 



๑๓ 
 

  5. กองคลัง ขอโอนลด จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 852,500.- บาท
  6. กองช่าง ขอโอนลด จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 2,151,945.- บาท 
  7. กองสวัสดิการสังคม ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 
200,000.-  บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 84 รายการ เป็นเงิน 25,415,5๐๐.- บาท  
  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 8 รายการ  

รวมเป็นเงิน 11,341,800.- บาท 
 2. กองช่าง จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 13,888,200.- บาท 

  3. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รายการ 
รวมเป็นเงิน 121,000.- บาท 
  3. กองคลัง จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 64,500.- บาท 
  รวมโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 
25,415,5๐๐.- บาท 

สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้แจกจ่ายให้กับ                  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้พิจารณาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566                 
 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ           
 ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 

 



๑๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 6   
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ทีจ่ะเสนอหรอืไม ่     
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว ผมได้รับแจ้งสายทางหลายๆ แห่งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แม้จะไม่ใช่สายทางของเราโดยตรง                   
เช่น ถนนลูกรังที่โดนน้ำพัดแล้วเกิดความเสียหาย ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ช่วยกันติดตามและแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
จะได้จัดตารางการใช้รถและเครื่องจักรที่จะไปซ่อมแซมเรื่องต่างๆ ให้                  
ในปีงบประมาณต่อไป เดือนตุลาคม 2566 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
จะรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในจังหวัดแพร่ 
เข้ามาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสถานีบริการสาธารณสุข
ชุมชน (สสช.) อีก 2 แห่ง คือที่บ้านแม่แรม และบ้านห้วยฮ่อม ซ่ึงทั้ง 2 แห่งนี้ 
ไม่ใช่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทางเราก็อยากให้ยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพราะว่าประชาชนที่มาใช้บริการมีมากกว่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน              
บ้านแม่แรมประชากรเกือบ 2,000 คน ส่วนบ้านห้วยฮ่อมก็มีมากเช่นกัน 
หากว่าไม่ได้รับการยกฐานะ เราไม่สามารถนำงบประมาณไปดูแลได้เลย                  
ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบ ขอบคณุครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ ครับ 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 1 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์   กระผมได้รับการร้องขอจากพ่ีน้องประชาชนที่มาใช้บริการ         
ในสนามแบดมินตัน เขาได้โทรศัพท์มาหาเพ่ือให้กระผมมาเยี่ยมเยือน               
กระผมได้ไปเห็นสภาพสนามแบดมินตันแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียง 2 คอร์ท 
จากทั้งหมด 8 คอร์ท ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการในการแข่งขันบางครั้งต้องรอ    
ให้แข่งกันจนเสร็จก่อน บางครั้งฝนตกน้ำก็จะขัง จึงฝากผ่านท่านประธานสภาฯ
ถึงท่านนายกฯ ช่วยปรับปรุงสภาพสนามแบดมินตันให้ด้วย ขอขอบคุณครับ 

     

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

 กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องคอร์ทแบดมินตัน                 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ตั้งงบประมาณซื้อแล้ว ขอให้ทาง           
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ค่อนข้างหนักใจกับผู้ที่มาใช้
บริการในสนามแบดมินตัน แต่ละคนก็ตั้งเป็นชมรมนั้นชมรมนี้ พอทะเลาะกัน  
ก็ไปตั้งชมรมกันใหม่ และมาขอแบ่งคอร์ทกันใหม่เหมือนกรณีสระว่ายน้ำ           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มีทั้งหมด 8 ลู่ แต่มีชมรมที่มาขอใช้
จำนวนมาก 4 - 5 ชมรม บางชมรมขอใช้ 2 ลู่ ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ชมรมนี้ก็ว่าชมรมนั้น ว่ายข้ามลู่กันก็ไม่ได้ สนามแบดมินตันก็เหมือนกัน             
มีหลายชมรม พอเลือกประธานชมรมใหม่ก็ตั้งเพ่ิมกันอีก แล้วก็มาขอใช้   
คอร์ทของเรา ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหาร สำหรับส่วนที่ชำรุด
เสียหาย  ทางเราต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถึงแม้เราจะมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม แต่ก็เป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกมาก เราจึงมีงบประมาณส่วนกลาง
ที่เข้าไปช่วย ส่วนของค่าธรรมเนียมไม่สามารถที่จะเลี้ยงหรือบำรุงสนามได้ 
ต้องใช้งบประมาณส่วนกลางเข้าไปช่วยจำนวนมาก ขอให้ทางกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยชี้แจงเรื่องสนามแบดมินตันให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบครบั 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชี้แจง ครับ 
ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

นางสาวณัฐมน  สุดแดน  เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
รักษาราชการแทน  ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา   ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ดูแลในเรื่อง            
และวัฒนธรรม  คอร์ทแบดมินตัน เราได้ดำเนินการตั้งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงและ            
. ซื้อคอร์ท จำนวน 4 คอร์ท เรื่องการปรับปรุงสนามได้ขึ้นเรื่องเรียบร้อยแล้ว 
. ส่วนเรื่องการจัดซื้อคอร์ทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้ จึงขอนำเรียน          
. ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบค่ะ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอสอง เขต 2  

ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเรื่องการมอบทุนการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมอยากทราบว่าวิธีการขอทุนการศึกษา มีวิธีการ
อย่างไรบ้าง ที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมาขอรับทุนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ เพราะว่าอำเภอสองมีผู้ได้รับทุน 23 คน อำเภอวังชิ้น                 
มีผู้ได้รับทุนถึง 97 คน เราจะมีวิธีการอย่างไรในเรื่องที่จะขอทุนการศึกษา                
ผมไม่รู้จะประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างไร ขอฝากผ่าน              
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

 สำหรับเรื่องทุนการศึกษาต้องแยกเป็น 2 อย่าง ถ้าเป็นงบของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ดำเนินการเอง และเงินช่วยเหลือการศึกษา 
เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเรามาว่าต้องมีทุนช่วยเหลือการศึกษา 
โดยมีเงื่อนไข คือ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ได้ไม่เกินปีการศึกษาละ 
1,000บาทต่อคน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ไม่เกินปีการศึกษาละ                
2,000 บาทต่อคน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน           
ปีการศึกษาละ 2,500 บาทต่อคน เป็นทุนช่วยเหลือการศึกษาที่ทาง          
. 

 



๑๗ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ทางเว็บไซต์ 
นายก อบจ.แพร่ และแจ้งไปตามโรงเรียนต่างๆ ให้ทางโรงเรียนคัดกรองมาว่านักเรียนคนไหน 
. ยากจน ทางโรงเรียนจะแจ้งเรามาพร้อมรูปถ่ายสภาพบ้าน ซึ่งเราก็ปฏิบัติ           
. มาหลายปี แต่ก่อนทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบที่บ้าน แต่ในปีนี้              
. การที่ เจ้ าหน้ าที่ ของเราจะลงพ้ืนที่ ไปตรวจสอบ ก็ เหมือนกับว่าเรา               
. ไม่ให้เกียรติผู้ที่เสนอรายชื่อมา เพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจตามภาพถ่าย             
. ที่ เขาส่งมาให้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ร่วมพิจารณา จะมีทั้ ง         
. ประชาชนทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเราอย่างเดียว สำหรับ           
. การรับทราบข่าวสาร ต่อไปคงจะต้องอาศัยท่านสมาชิกสภาฯ อีกทางหนึ่ง              
. ที่จะไปช่วยแจ้งข่าวสาร ตามที่ท่านให้ข้อสังเกตว่าทางอำเภอวังชิ้นได้รับทุน           
. จำนวนมาก ทางอำเภอสองได้รับทุนน้อย ความจริงแล้วทางอำเภอวังชิ้น             
. หากพูดถึงความเป็นอยู่แล้วยากจนกว่าทางอำเภอสอง เราทำตามผู้ที่เสนอมา            
. และมาพิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่ จงึขอเรียนให้ท่านได้รับทราบ เรามีการ            
. มอบทุนทุกปี ในปีต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อมาเองบ้างก็ได้            
. หากท่านเห็นว่าเด็กคนนี้ยากจน ให้ท่านไปแจ้งอาจารย์เลยว่าจะส่งรายชื่อ            
. เด็กคนนี้ แต่ถ้าถ่ายรูปมาบ้านสองชั้นส่วนมากจะไม่ได้ รับการพิจารณา              
. เพราะเด็กที่จนกว่านั้นมีอีกมาก ที่ ได้รับการพิจารณาไปแล้วนั้นถือว่า               
. มีความถูกต้อง มีความชอบธรรมสูงแล้วครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอร้องกวาง เขต 1  

   เรื่องเกี่ยวกับถนนสายห้วยโรง-บ้านน้ำพุสูง ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยโรง เคยทำหนังสือแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอันตราย ถนนเส้นนี้เป็นทางต่อเชื่อมระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยโรงมาถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
มี ผู้ ใช้ สัญ จรจำนวนมาก เนื่ อ งจาก เชื่ อมต่ อระหว่ างบ้ านบ่ อหอย            
ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พ่ีน้องชาวม้งบ้านแม่แรม  
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง เมื่อก่อนพอเดินทางได้สะดวก แต่ตรงบริเวณเลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง เชื่อมต่อทางน้ำตกห้วยโรง 
เส้นทางนั้น อันตรายมาก เมื่ อก่อนมีต้นไม้ ต้นสักอยู่บริ เวณข้างทาง             
ป้องกันไม่ให้รถตกลงไป แต่ตอนนี้ เจ้าของที่ตัดต้นไม้ขายไปหมดแล้ว           
.               

 
 



๑๘ 
 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ จึงเกรงว่าจะเกิดอันตราย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ทำหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์มาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ทราบว่า       
ตอนนี้เราจะให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน จึงขอเรียนถามครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒    
 ในเรื่องของทุนการศึกษา กระผมอยากจะได้รายชื่อผู้รับทุน  
เพราะบางครั้งสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อมูลเลยที่จะไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน 
และพ่ีน้องชาวบ้านที่เขาไว้ใจเรามา อย่างน้อยสมาชิกสภาฯ ต้องทราบก่อน 
รายชื่อที่จะมอบทุนมีใครบ้าง เราจะได้มีรายชื่อในมือ จะสามารถไปคุยกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 

นายปฏิพล  จอมดวง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 
 ก่อนอ่ืนต้องขอบพระคุณทางองค์การบริหารสาวนจังหวัดแพร่ 
โดยท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร 
ให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ที่ขอรับการสนับสนุน             
ค่าพาหนะสำหรับเดินทางไปพบแพทย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นการส่งสัญญาณที่ดี เกียรติบัตรถึงแม้     
มีค่าเล็กน้อยแต่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับองค์กรที่ได้รับไป ขอขอบพระคุณ
ท่านนายกฯ อีกครั้งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการขอความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ถึงแม้อำเภอวังชิ้นจะได้รับเพียงองค์กรเดียว 
คือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ถือว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม               
ที่ผ่านมากระผมได้พยายามกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่ให้ขอรับการสนับสนุน  
. 
 
 



๑๙ 
 

นายปฏิพล  จอมดวง จากการดูแลผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินในการเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมืออย่างดี หากใกล้สิ้นปีงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
มีอะไรที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือนั้น อำเภอวังชิ้นได้รับจำนวน 1 แห่ง 
ถือว่าเป็นการจุดประกายในการร่วมมืออย่างดียิ่ง ปีต่อไปเราอาจจะได้รับ
ความร่วมมือมากขึ้น อีกเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาซึ่งทางสมาชิกสภาฯ หรือ
หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมปีนี้อำเภอวังชิ้นได้รับหลายทุน กระผมเอง             
ก็ไม่ได้ทราบมาก่อนเหมือนกันว่าในเขตพ้ืนที่ เขต 2 จะได้รับจำนวนเท่าไหร่ 
เรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะโรงเรียน นักเรียน 
ได้รับทราบข่าวสารในการขอทุนการศึกษา พ่ีน้องสมาชิกสภาฯ หลายท่าน 
คงรับทราบจากการประสาน จากการแจ้งข่าวสาร บางโรงเรียนให้ความสนใจ            
ดีมาก มีทั้งเอกสาร ทั้งการคัดกรอง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนอย่างดี บางโรงเรียนก็ให้ความสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง เป็นเรื่องของ
แต่ละโรงเรียนไป เมื่อปีที่แล้วทางอำเภอวังชิ้น ก็ไม่ได้รับเงินทุนการศึกษา
จำนวนมากอย่างนี้ แต่ปีนี้ เราพยายามแจ้งข่าวสารให้ทั่วถึง ประกอบกับ          
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เปิดกว้าง มีการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ 
Facebook ฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงไปถึงท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านได้มากขึ้น 
อยู่ที่โรงเรียนนั้นจะสนใจหรือไม่ ผมหวังว่าในปีต่อๆ ไป เราจะยังคงดำเนินการ
เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา และมอบเงินช่วยเหลือค่าพาหนะสำหรับ
เดินทางไปพบแพทย์ ถึงแม้ทุนการศึกษาจะน้อยแต่ก็เป็นการสื่อให้เห็นว่า
ท่านนายกฯ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นความสำคัญ          
ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่  เห็นความสำคัญว่าการศึกษาคือการสร้างคน            
ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

 เรื่องถนนสายห้วยโรง-บ้านน้ำพุสูง ผมเองก็ไม่แน่ใจ ว่าเป็นถนน
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือไม่ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ไปตรวจสอบกับทางกองช่างว่าเป็นถนนของเราหรือไม่               
ถ้าเป็นถนนของเราก็มาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะว่า           
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ขอความอนุเคราะห์มาบ่อยเหมือนกัน
โดยเฉพาะถนนที่เข้าหน้าโรงเรียนและผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยโรง ถนนช่วงนั้นไม่ใช่ถนนของเราน่าจะเป็นถนนของทางหลวงชนบท 
และเขาก็ไม่ได้ถ่ายโอนมา เพ่ือความชัดเจนขอให้ท่านตรวจสอบกับทาง             
กองช่าง หากว่าเป็นถนนของเราจะได้ พิจารณาว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง        
. 
 
 



๒๐ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ สำหรับเรื่องมอบทุนการศึกษา การจะแจ้งรายชื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ.แพร่ ได้รับทราบก่อนนั้นคงจะทำไม่ ได้  นอกจากว่าท่ านจะสอบถามทาง           
 กองการศึกษาฯ เอง ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ทราบก่อนประกาศมันจะยุ่ง        
 จะมีคำถามว่าทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ เราจะชี้แจงทุกคนคงไม่ไหว หากท่าน        
 อยากทราบว่าใครได้รับทุนบ้าง หลังจากประกาศแล้วให้ท่านสอบถาม          
 ทางกองการศึกษาฯ ได้เลย ขอเรียนให้ท่านได้รับทราบครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒ 

คือตอนนี้มีหนังสือประกาศมาแล้ว แต่อยากให้แนบรายชื่อมาเลย
จะให้สมาชิกสภาฯ เปิดเว็บไซต์ก็ไม่ไหว งานเยอะ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

  ถ้าหากท่านจะขอรายชื่อแนะนำให้เปิดผ่านเว็บไซต์น่าจะเป็นวิธี      
ที่ง่ายที่สุด และลดภาระของทุกฝ่าย ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอสอง เขต 2  

 

 



๒๑ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   กระผมขอเพ่ิมเติมจากท่านมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ การปรับปรุงถนน
เส้ น ท าง อัน ต ราย ที่ เป็ น ขอ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล ห้ ว ย โร ง                 
จะขอใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้หรือไม่ จะให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยโรงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มา ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ช่วยดำเนินการให้ได้หรือไม่ ระยะทาง 30-40 เมตร 
เท่านั้น ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

ในกรณีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงทราบแล้ว              
ก็ให้ทำเรื่องประสานแผนอำเภอมาให้เรียบร้อย เพราะว่าขั้นตอนต่างๆ                
ทางระบบราชการก็รู้ๆ กันอยู่ หากเกินศักยภาพหรือไม่มี งบประมาณ               
ให้ทำเรื่องประสานแผนอำเภอ ประสานแผนจังหวัด แล้วทำหนังสือมาถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เราถึงจะพิจารณาได้ หากมีหนังสือขอความ
อนุ เคราะห์มาเฉยๆ ทางเราดำเนินการให้ ไม่ได้  ผมเห็นหนังสือแล้ว                 
และแจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง หากเกินศักยภาพท่านจริง 
ให้ประสานแผนอำเภอ ให้อำเภอได้รับทราบ และอำเภอเห็นด้วยแล้ว             
จะส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทราบเรื่องแล้วมาตกลงกันเอง             
ไม่ถูกต้อง ที่อ่ืนก็เหมือนกัน หากมีกรณีเดียวกันรบกวนท่านสมาชิกสภาฯ 
โปรดแจ้งให้เขาดำเนินการตามระบบ แล้วเราจะมาพิจารณากัน อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าเขาจะไม่มีงบประมาณ เขาควรจะมีการสมทบงบประมาณกันบ้าง                    
จะได้มีความรู้สึกว่าเป็นของตัวเอง ถึงแม้จะไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ เขามี             
10 เปอร์เซ็นต์ ในทางราชการถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกัน แต่ถ้าของเรา 
100 เปอร์เซ็นต์ มันจะดูไม่ค่อยดี ที่อ่ืนเขาจะมาตำหนิว่าเขาอุตส่าห์สมทบ
ทำไมไมม่าทำให ้ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ด้วยสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ.๒๕66 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะครบกำหนด
45 วัน ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ กันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นอำนาจ          
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 



๒๒ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ ง  (ฉบั บ ที่  5 ) พ .ศ .2 5 6 2  มาต รา  2 2  วรรค สี่           
ประธานที่ประชุม สมั ยป ระชุ ม ส ามั ญ ให้ มี ก ำห น ดสี่ สิ บ ห้ า วั น  แต่ ถ้ ามี ก รณี จ ำ เป็ น                          
 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญ                
 ออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
  จึงจะขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 

ออกไปอีก 15 วัน ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
อ่านประกาศฯ 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายการประชุม 
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี    
 พ.ศ.๒๕66 

 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กำหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี               
พ.ศ.๒๕66 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 16 
กันยายน 2566 มีกำหนด 45 วัน นั้น 
 เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
และญัตติเรื่องต่างๆ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เพ่ือพิจารณบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบ แต่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ทันภายใน                  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 จึงมีความจำเป็นต้อง
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีก 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562                
มีกรณีตามความจำเป็นต้องขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี                 
พ.ศ.2566 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 
ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                              
ประธานสภา อบจ.แพร่ และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ 
ประธานที่ประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566   
  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
  อาคาร 1 ชั้น 3 

 

 



๒๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ในโอกาสนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุม
ประธานสภา อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประธานที่ประชุม ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันนี้ ขอบคณุทุกท่านครบั 
 
เลิกการประชมุ   เวลา  11. 05 น. 
 

 
 (ลงชื่อ)              ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
                                                            (นางทิตติยา  สุกใส) 
                                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
 
 

 

 (ลงชื่อ)               
                                                        (นายวิตติ  แสงสุพรรณ) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ถูกต้อง                
เรียบร้อยแล้ว ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 

 
(ลงชื่อ) 

  
ประธานกรรมการ 

 (นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

    

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางสุขาวดี  วังคำ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

  

(ลงชื่อ) 
 

 
   

(นายปฏิพล  จอมดวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

กรรมการ 

   

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางมยุรี  ยาวิชัย) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

   

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
 

 
 

 

(นางธนินจิตรา  ศุภศิริ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

(ลงชื่อ)   

(นายโชคชัย  พันศิริวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

กรรมการ 

   

      (ลงชื่อ)  เลขานุการ 
 (นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

 


